



# NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
ประจำวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567  
จัดทำโดย หน่วยตรวจสอบภายใน



นายณรงค์ บอนคาร์ณ  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท



นายสุจิตต์ นามอู่  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท



นายสันติ์ คุ้มเมือง  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท



นางปริษา ประสพสิน  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

## คำถาม ?

## คำตอบ/ข้อเสนอแนะ 🙌😊

1.

เงินประกันสัญญา ที่ค้างนานควรดำเนินการอย่างไร หากไม่มีผู้รับคืน ถือเป็นรายได้แผ่นดินหรือไม่ ?

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าเงินประกันสัญญาดังกล่าว ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ ครบกำหนดไถ่ถอนแล้วหรือไม่ ให้ทำการขอไถ่ถอนคืน เงินประกันสัญญา แต่ทั้งนี้ หากผู้ที่มีสิทธิไม่รับคืน จะเป็นเงินรายได้สถานศึกษา

2.

การรับเงินทอดผ้าป่า ต้องออกใบเสร็จรับเงินในวันที่ ได้รับเงินหรือไม่ หากไม่ทราบจะอย่างไร ?

เมื่อได้รับเงินวันใดให้ออกใบเสร็จรับเงินในวันที่รับเงิน แต่อย่างไรก็ตามหากไม่ได้ รับแจ้งว่าผู้ใดบริจาคเงิน สามารถออกใบเสร็จ ณ วันที่ได้รับแจ้งการโอนเงิน และให้หมายเหตุไว้ข้างท้ายว่า ได้รับโอนเงินวันที่เท่าใด

3.

การจ้างผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป จะสามารถ จ้างเหมาบริการได้หรือไม่ ?

หากกรณีมีความจำเป็นต้องจ้างผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไป ต้องดำเนินการ ตามระเบียบกรมบัญชีกลางที่กำหนด ส่วนการจ้างเหมาบริการ เป็นการดำเนินการ ตามพรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีพ.ศ.2560 เพื่อให้ได้งานตามแบบTOR กำหนด ขอบเขตงานจ้างไว้

4.

การจ้างซ่อมรถตู้โรงเรียน ร้านซ่อมเป็นบุคคล ธรรมดาใช้บิลเงินสดได้หรือไม่ ?

กรณีบุคคลธรรมดาได้รับเงิน ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานการจ่าย แต่หากมีบิลเงินสด ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานการจ่ายได้ แต่ขอให้เพิ่มสำเนา บัตรประชาชนไว้ด้วย

5.

เงินค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่อง แบบ นร. ที่เหลือจากปีงบ 2566 ไม่สามารถจ่ายได้ แล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร ?

ต้องส่งคืน ไม่สามารถนำไปเบิกจ่ายได้ เนื่องจากการได้รับจัดสรรตามตัว นักเรียน หากไม่สามารถจ่ายเงินได้ ต้องนำส่งคืนเงินดังกล่าว ซึ่งหากเป็นเงินปี งบประมาณ พ.ศ.2566 และนำส่งคืน ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จะต้องนำส่ง คืนเป็นรายได้แผ่นดิน

